
 

 

 

 

 

 

 

สื่อ ประเด็นข่าว 

 

มติชน 
พระราชทานดอกไม้ผู้บาดเจ็บเหตุระเบิด 

  -เสนอข่าว ท่ีรพศ.ยะลา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้ พล.อ.ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี 

อัญเชิญดอกไม้พระราชทานและถุงยังชีพพระราชทานมามอบแก่เด็กนักเรียนและเจ้าหน้าท่ีท่ีได้รับบาดเจ็บจากเหตุ

ระเบิดในพื้นท่ีหมู่ 5 บ้านกูแปปุโรง ต.บันนังสาเรง ท้ังนี้ พล.อ.ไพบูลย์ได้อัญเชิญกระแสรับสั่งจากสมเด็จพระ

เจ้าอยู่หัวที่ทรงเป็นห่วงประชาชนผู้ได้รับบาดเจ็บและให้ก าลังใจเจ้าหน้าท่ีท่ีปฏิบัติหน้าท่ีในพื้นท่ีด้วย น าความปลาบ

ปลื้มมาสู่นักเรียนและเจ้าหน้าที่ อส.เป็นอย่างมาก 

 

มติชน ไทยโพสต์ 

ผู้จัดการออนไลน์ 

เว็บไซตเ์ดลินวิส ์

สารพาราควอต 

  -เสนอข่าว  นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. ประชุมร่วม 3 กระทรวง ประกอบด้วย ก.สาธารณสุข ก.เกษตรฯ 

ก.อุตสาหกรรม และตัวแทนภาคประชาชน หารือผลกระทบจากการใช้พาราควอต เพื่อสรุปข้อมูลส่งให้

คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจของกระทรวงอุตสาหกรรม  โดยสธ.ยืนยันตามมติเดิมของคณะกรรมการขับเคลื่อนปัญหา

การใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืชที่มีความเสี่ยงสูง และจากข้อสั่งการของนายกฯท่ีห่วงใยสุขภาพของประชาชน ให้ระงับการ

ใช้สารพาราควอตภายใน 2 ปี พร้อมหาสารทดแทน จึงต้องประชุมเพื่อสรุปผลกระทบจากการใช้สารเคมีพาราควอต 

และเสนอต่อยังคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจ ที่มีนายภักดี โพธิศิริ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการวัตถุอันตราย 

เป็นประธาน พิจารณาในเดือนมีนาคมนี้ 
    จากมติคณะกรรมการฯก าหนดว่าต้องระงับการใช้ภายใน 2 ปี ซึ่งมีฝ่ายท่ีคัดค้านอ้างตามงานวิจัยว่า การใช้พาราค

วอตตามข้อก าหนดจะไม่ท าให้เกิดผลกระทบ เป็นงานวิจัยตั้งแต่ปี 2540 แต่งานวิจัยปัจจุบันระบุว่า ถึงใช้ตามนั้นก็

กระทบต่อสิ่งแวดล้อม เม่ือมีมติระงับก็ต้องด าเนินการตามนั้น หากบอกว่าการใช้สารทดแทนแพงกว่าก็ต้องเลือกเอา

ว่าราคาแพงกว่าเดิมกับสุขภาพประชาชนจะเลือกแบบใด 

    ด้านนายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ ปลัดกระทรวงเกษตรฯ กล่าวว่า เม่ือท่ีประชุมมีมติว่าต้องระงับ ก็ต้องเร่งหาสาร

ทดแทน ซึ่งกรมวิชาการเกษตรอยู่ระหว่างการศึกษาทางวิชาการเพิ่มเติม โดยก .เกษตรฯมีนโยบายชัดเจนในเรื่อง

เกษตรปลอดภัยให้ได้ร้อยละ 65 ภายในปี 2565 และการท าเกษตรอินทรีย์ให้ได้อย่างน้อยร้อยละ 35 ในปี 2570 
    นายสมบูรณ์ ยินดียั่งยืน รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวว่า หลังได้ข้อสรุป   อนุกรรมการฯจะส่งเรื่องให้ 

พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกฯและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมพิจารณาต่อไป 
    ด้านนางสาวปรกชล อู๋ทรัพย์ ผู้ประสานงาน เครือข่ายเตือนภัยสารเคมีก าจัดศัตรูพืช กล่าวว่า รู้สึกดีใจที่การประชุม

ในวันนี้มีการยืนยันตามมติเดิม และเห็นแก่สุขภาพของประชาชน จากนี้เครือข่ายจะมีการติดตามการท างานของ

คณะกรรมการท่ีเก่ียวข้องอย่างใกล้ชิดต่อไป 

 

มติชน  ข่าวสด  

โพสต์ทูเดย์ ไทยโพสต์  

ผู้จัดการออนไลน ์
ส านักข่าวไทย 

มลพิษในกทม. 
   -เสนอข่าว  กรมควบคุมพลพิษ รายงานสถานการณ์ค่าฝุ่นละออง PM2.5 ในกรุงเทพฯ พบ 6 สถานียังเกิน

มาตรฐาน ท่ีบริเวณริมถนนพระราม 4    ริมถนนอินทรพิทักษ์  ริมถนนลาดพร้าว ริมถนนพญาไท เขตบางนา และเขต

วังทองหลาง 
    -นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ปัญหาฝุ่นละอองเกินค่ามาตรฐาน 2.5 ไมครอน

เฉลี่ย 24 ชั่วโมงในพื้นท่ี กทม.เป็นปัญหาท่ีทุกฝ่ายต้องร่วมด้วยช่วยกัน  ซึ่งกรมควบคุมโรคมีความเป็นห่วงสุขภาพ

ของประชาชน โดยเฉพาะกลุ่มคนท่ีต้องอาศัยหรือท างานอยู่บริเวณพื้นท่ีค่าฝุ่นละอองสูง โดยอาชีพท่ีน่าห่วงคือ    วิ

นมอเตอร์ไซค์  ได้มอบให้ทางส านักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม และส านักโรคติดต่อท่ัวไป ท างาน

ร่วมกันเพื่อผลักดันให้เกิด “คลินิกผู้ใหญ่สุขภาพดี” นอกจากนี้ เตรียมจะเสนอและผลักดันให้เป็นชุดสิทธิประโยชน์

ในสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า เพื่อให้สิทธิในการตรวจหากลุ่มโรคท่ีเก่ียวกับฝุ่นละออง คาดว่าน่าเป็นรูปธรรมใน

กรณีของคลินิกผู้ใหญ่สุขภาพดี ซึ่งภายในปีนี้จะมีคลินิกน าร่อง ซึ่งจะอยู่ในโรงพยาบาลขนาดใหญ่  

7 มีนาคม 2560 
สรุปข่าว สธ. ประจ าวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 

ส านักสารนิเทศ ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

โทร 0 2590 1311-3     โทรสาร 0 2590 1320 เว็บไซต์ http://pr.moph.go.th/iprg/ 
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                                                             สรุปข่าววันท่ี 16 กุมภาพันธ์ 2561 2 
สื่อ ประเด็นข่าว 

   -ด้านพญ.ฉันทนา ผดุงทศ ผอ.ส านักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมโรค กล่าวว่า 

ผลกระทบจากค่าฝุ่นละอองเกินมาตรฐาน 2.5 ไมครอน ต้องระวังเป็นพิเศษใน 3 กลุ่มอาชีพ คือ ต ารวจจราจร วินมอ

เตอร์ไซค์ และกลุ่มอาชีพท าความสะอาดถนน หรือกวาดถนน ยิ่งอยู่ในพื้นท่ีเสี่ยงท่ีมีฝุ่นเกินค่ามาตรฐาน แม้จะไม่ได้

อยู่นานเป็น 12 ชั่วโมงต่อวัน แต่อยู่เป็นประจ าแทบทุกวันก็ต้องระมัดระวังเช่นกัน  ส่วนการป้องกันแม้จะแนะน าให้

สวมใส่หน้ากากอนามัยชนิด N95 แต่หน้ากากชนิดนี้ค่อนข้างใหญ่และอึดอัด หลายคนอาจไม่สะดวก แต่การใส่

หน้ากากคาร์บอนก็พอช่วยได้ จึงต้องมีการประสานหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องเพื่อหาแนวทางในการดูแลคนท้ัง 3 กลุ่ม

อาชีพ  โดยจะมีการเสนอและหารือในเร็วๆนี้ ซึ่งท่ีผ่านมามีการด าเนินการบ้างแล้ว  แต่ก็จะต้องมีการขับเคลื่อน

ผลักดันต่อไป    

มติชน   -เสนอข่าว นพ.ดนัย ธีวันดา รองอธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า ผู้ท่ีต้องท างานหรืออยู่ในพื้นท่ีเสี่ยงท่ีมีปริมาณฝุ่น

ละอองเกินค่ามาตรฐานเป็นเวลานาน แต่ไม่อยากใส่หน้ากากเอ็น 95 เพราะอึดอัด และมีราคาสูง สามารถใช้ผ้าชุบน้ า

หรือใส่หน้ากากปกติแทนได้ เพราะคงไม่ได้อยู่ในสภาพอากาศท่ีมีปริมาณฝุ่นเกินค่ามาตรฐานตลอดเวลา โดยในการ

ใช้ผ้าชุบน้ าหรือใส่หน้ากากปกติ เพื่อลดปริมาณการสูดฝุ่นละอองเข้าไปในร่างกาย สิ่งส าคัญท่ีไม่ควรมองข้ามคือ การ

ลดเวลาในการสูดอากาศในพื้นท่ีเสี่ยง หรือลดการท ากิจกรรมท่ีต้องสูดหายใจเข้าลึกๆ รวมถึงร่วมกันลดปัจจัยเสี่ยง

ต่างๆ เป็นต้น 

ไทยโพสต์ โพสต์ทูเดย์ 

มติชน สยามรัฐ ข่าวสด 

  -เสนอข่าว นายภัทรุตม์ ทรรทรานนท์ ปลัด กทม. กล่าวว่า จากการติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด พบว่าสภาวะ

ดังกล่าวยังไม่ส่งผลกระทบรุนแรงต่อสุขภาพของประชาชน ดังนั้นประชาชนไม่ควรตื่นตระหนก เพราะสามารถใช้ชีวิต

ได้ตามปกติ โดย กทม.ได้ด าเนินมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษในอากาศ รวมถึงดูแลสุขภาพอนามัยของ

ประชาชน ตามมาตรการ 15 ลด 2 เพิ่ม 

 

มติชนสุดสัปดาห ์

นโยบายบัตรทอง 

  -เสนอบทความ ผ่านมา 16 ปี 30 บาทรักษาทุกโรค ยังเป็นนโยบายทางการเมืองนโยบายแรกและนโยบายเดียวท่ี

ประสบความส าเร็จ ส่งผลต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน ในงานเสวนาท าให้หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าบรรลุผล จัดโดย

องค์การอนามัยโลก .ต่างประเทศ ก.สาธารณสุข และ สปสช. มีวิทยากรจากท่ัวโลกมาร่วมกันวิเคราะห์จุดแข็งของ

ระบบหลักประกันสุขภาพไทย ปี 2561 งบประมาณท่ีใช้ในระบบหลักประกันสุขภาพ อยู่ท่ี 1.71 แสนล้านบาท 

เพิ่มขึ้นจากงบฯเหมาจ่ายรายหัว เม่ือปี 2545 กว่า 1.2 แสนล้านบาท หรือมากกว่า 3 เท่าตัว และแนวโน้ม

งบประมาณยังเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ  จึงไม่แปลก หากจะมีเสียงจากผู้มีอ านาจรัฐว่า ไทยอาจยังไม่พร้อมกับระบบนี้ และ

อาจต้องคิดถึงการ "ร่วมจ่าย" โดยผู้ป่วยท่ีมีก าลัง อาจร่วมสมทบค่ารักษาพยาบาลมากข้ึน 

      -ศ.คลินิก นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สาธารณสุข บอกว่า แม้ไทยจะมีระบบท่ีเข้มแข็ง แต่ก็ยังต้องเผชิญ

ความท้าทายท่ีส าคัญ  และอีกปัญหาส าคัญ ได้แก่ การจัดการงบประมาณ ในช่วงท่ีไทยก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ส่วน

ความไม่ลงรอย เก่ียวกับการบริหารจัดการโครงการนั้น ปัจจุบันดีขึ้นมากแล้ว สังเกตได้จาก พ.ร.บ.หลักประกัน

สุขภาพแห่งชาติท่ีก าลังแก้ไขอยู่ เป็นตัวชี้วัดให้เห็นว่า ไม่มีความขัดแย้ง มีแต่ความ "เห็นต่าง" ท่ีล้วนเกิดจาก "เจตนา

ดี" และตัวเขาเองก็การันตีว่าจะสามารถหาข้อยุติได้ในเวลาอันสั้นแน่นอน     

 

ข่าวสด 

ร่างพ.ร.บ.ยาสูบ 

   -เสนอข่าว นพ.หทัย ชิตานนท์ ประธานสถาบันส่งเสริมสุขภาพไทย กล่าว ว่า ร่างพ.ร.บ.การยาสูบแห่งประเทศไทย 

ท่ีอยู่ระหว่างการพิจารณาของ สนช. มีเนื้อหา การแปรสภาพโรงงานยาสูบเป็นนิติบุคคล เปิดโอกาสให้ขายหุ้นของ

บริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัดของการยาสูบแห่งประเทศไทย ให้กับบุหรี่ต่างชาติและเอกชน จะมีผลร้ายแรงต่อ

การควบคุมยาสูบในประเทศ ท าให้บุหรี่ข้ามชาติเข้ามาครอบง า จึงมีข้อเสนอไปถึงนายกฯ ระงับและแก้ไข ให้ร่าง

พ.ร.บ.ดังกล่าวออกมาในลักษณะนิติบุคคล โดยให้รัฐบาลเป็นผู้ถือหุ้น 100% 
   ด้านนายไพศาล ลิ้มสถิตย์ ศูนย์กฎหมายสุขภาพและจริยศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กล่าวว่า 

การพิจารณาได้ผ่านวาระท่ี 2 แล้ว คาดว่าจะเสร็จภายในปลายเดือนก.พ.นี้ ดังนั้นการล่ารายชื่อคัดค้านอาจจะไม่ทัน 

เพื่อให้ทันเวลาจะรวบรวมตัวแทนจากองค์กรต่างๆ เข้ายื่นหนังสือต่อสนช.แทน 

 

กรุงเทพธุรกิจ 

1 ทศวรรษ พ.ร.บ.คุมเหล้า 

  -เสนอบทความ วันท่ี 14 กุมภาพันธ์นี้ นับเป็น  10 ปีของการมีพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.

2551 งาน "1 ทศวรรษ พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551" นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. 

กล่าวเน้นย้ าว่า การคุมเข้มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นนโยบายของรัฐบาลท่ีต้องแก้ปัญหาอย่างเร่งด่วน ตั้งแต่ เริ่ม
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ประกาศใช้ พ.ร.บ.ดังกล่าว ถือว่ามีพัฒนาการท่ีดีขึ้นตามล าดับ แม้จะมีการทบทวนกฎหมายกันทุกๆ 5 ปี แต่ผู้ผลิต

เคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ มีการปรับยุทธศาสตร์เช่นกัน การโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จึงพัฒนาไปไว้มาก ดังนั้นคนท่ี

ดูแลการบังคับใช้กฎหมายต้องติดตามและปรับนโยบาย ให้ดูแลได้อย่างครอบคลุมเช่นเดียวกัน 

   ส าหรับทศวรรษท่ี 2 ในเป้าหมายระดับชาติ ยังคงต้องเพิ่มความเข้มข้นในการลดปริมาณ การบริ โภคเครื่องดื่ม

แอลกอฮอล์ให้ได้ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการลดความชุกของการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยร่วมมือกับ

เครือข่าย จ ากัดการเข้าถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในเด็กและเยาวชน และพัฒนาอนุบัญญัติกฎหมายตาม พ .ร.บ.

ควบคุมเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 ให้ครอบคลุมและทันสมัยต่อสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของปัจจุบันและ

ในอนาคต 

 

เดลินวิส์ คอลัมน์คมคิด

คนเขียน 

ร้องเรียนรพ.นพรัตน์ฯ 

  -เสนอข่าว ท่ีรพ.นพรัตนราชธานี มีชายชราวัย 83ปี ประสบอุบัติเหตุล้มลุกจากเตียงไม่ได้ ซึ่งมีบัตรผู้พิการของรพ.

นพรัตน์ฯ ญาติเรียก1669 น าส่งห้องฉุกเฉินของ แพทย์ตรวจเบ้ืองต้นพบว่ากระดูกสันหลังหัก  พยาบาลแจ้งว่าต้องส่ง

ตัวไปรพ.หนองจอกเพราะมีบัตรประกันสุขภาพท่ีนั้น  ญาติไม่อยากเคลื่อนย้ายขอท าMRI โดยยินดีจ่ายค่าส่วนต่าง

ท้ังหมด หลังท าเสร็จเจ้าหน้าท่ีแจ้งค่าใช้จ่าย 2หม่ืนบาท แต่ให้รอผลวินิจฉัยจากแพทย์ ระหว่างนั้น ญาติประสานขอ

ห้องพิเศษกับประชาสัมพันธ์ ทราบว่ารองผอ. ยินดีรับไว้ และรอผล MRI  ภายหลังแพทย์แจ้งว่า พบมะเร็งก้อนใหญ่ 

ไม่แนะน าให้ผ่าตัด ให้ไปฉายรังสีท่ีรพ.หนองจอกและท าเรื่องส่งตัวคนไข้  ญาติไม่พอใจจึงประสานหมอท่ีรพ.พระ

มงกุฎฯ จนได้รับความอนุเคราะห์ในการส่งตัวไปรักษา เบ้ืองต้นให้ใช้สิทธิผู้พิการไปก่อน  
     ระหว่างคนไข้รอในห้องฉุกเฉินของรพ.นพรัตนฯ ประมาณ 12 ชั่วโมงเศษ นอกเหนือจากการท า MRI  ก็ไม่ได้

ตรวจเลือดแต่อย่างใด และเม่ือญาติแจ้งว่า ขอช าระค่าใช้จ่ายท้ังหมด ก่อนจะส่งตัวไปยังรพ.พระมงกุฎเกล้า ก็ได้รับ

ค าตอบว่า ไม่มีค่าใช้จ่ายใด เพราะใช้สิทธิบัตรผู้พิการ 
     ค าถามคือ การให้บริการของหมอ-พยาบาล-เจ้าหน้าท่ีในห้องฉุกเฉินของรพ.นพรัตนฯ ท่ีไม่เหมาะสม และไม่

ปฏิบัติตามกฎระเบียบ ในเรื่องการเข้ารักษาฉุกเฉิน 72 ชั่วโมง พยายามผลักไสคนไข้ให้ไปใช้บริการบัตรทองท่ีรพ.

หนองจอกอย่างเดียว ทั้งท่ีคนไข้มีบัตรผู้พิการท่ีรพ.นพรัตนฯ จะหาค าตอบได้จากใคร 

 

ไทยโพสต์  

คอลัมน์คันปากอยากเล่า 

ดักสัมภาษณ์รมต. 

  -เสนอข่าว สื่อรอสัมภาษณ์ นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศึกษาธิการประเด็นให้สัมภาษณ์เรื่องนาฬิกาของ

พล.อ.ประวิตร แต่ดักล้อมรถ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. ลงจากรถคุณหมอรีบบอก “ผิดคนแล้วครับ” 

 

กรมประชาสัมพนัธ์ 

ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ 
  -เสนอขา่ว ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. พร้อมด้วย รมช.สธ. นพ.เจษฎา โชคด ารงสุข 

ปลัด สธ. รองปลัด กห. และผู้บริหาร ประชุมถอดบทเรียนการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การจัดต้ังศูนย์ความเป็นเลิศ

ทางการแพทย์ในภาพรวมของประเทศ ระยะยาว (5-10 ปี) เป็นความร่วมมือในการจัดบริการทางการแพทย์และ

สาธารณสุขในทุกภูมิภาคท่ัวประเทศ ระบบส่งต่อท่ีมีคุณภาพมาตรฐานภายในเขตสุขภาพแบบไร้รอยต่อ การพัฒนา

บุคลากร และการวิจัยทางการแพทย์และสาธารณสุข ครอบคลุมความเชี่ยวชาญใน 5 สาขา ได้แก่ การผ่าตัดหัวใจ 

อุบัติเหตุ ทารกแรกเกิด มะเร็ง และปลูกถ่ายอวัยวะ 

 

ไทยโพสต์ มติชน 

เดลินวิส์  ทีวี5 NBT 

ThaiPBS 

วัคซีนฮิบ 

  -เสนอข่าว พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ พร้อมด้วย 

นพ.เจษฎา โชคด ารงสุข ปลัดสธ.และคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ คร้ังท่ี 

1/2561  คณะกรรมการฯ พิจารณาเห็นชอบให้บรรจุวัคซีนป้องกันการติดเชื้อแบคทีเรียฮีโมฟีลุส อินฟลูเอนเซ ชนิด

บี (Haemophilus influenzae type b Vaccine) หรือ เชื้อฮิบในแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคส าหรับเด็กไทย    

ท้ังนี้ จะบรรจุวัคซีนฮิบในรูปแบบวัคซีนรวม 1 เข็ม ป้องกันได้ 5 โรค คือ คอตีบ บาดทะยัก ไอกรน ตับอักเสบบี เยื่อ

หุ้มสมองอักเสบฮิบ โดยฉีด 3 ครั้ง ในเด็กอายุ 2, 4 และ 6 เดือน เพื่อให้เด็กไทยปลอดภัยจาก 5 โรคท่ีเป็นสาเหตุ

การป่วยและเสียชีวิต ซึ่งประเทศส่วนใหญ่ท่ัวโลกได้บรรจุและให้บริการวัคซีนป้องกัน 5 โรคดังกล่าวแล้ว พบว่ามี

ความปลอดภัย ทั้งนี้จะเร่งรัดให้มีการด าเนินการให้รวดเร็วขึ้นตามขั้นตอนและกระบวนการ คาดว่าจะสามารถเริ่มใช้

วัคซีนป้อง กัน 5 โรคได้ในเข็มเดียวในต้นปีงบ ประมาณ 2562 
    ส าหรับเรื่องการยกระดับการบริหารจัดการวัคซีน เพื่อให้ประชาชนมีวัคซีนใช้อย่างเพียงพอในภาวะปกติและ

ฉุกเฉิน ลดค่าใช้จ่ายโดยรวม ลดการสูญเสียวัคซีน ท่ีประชุมจะติดตามความคืบหน้าอีกคร้ังในอีก 1 เดือน 
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ไทยโพสต์ 

โฆษณาเกินจริง 

  -เสนอข่าว กรณีท่ี อย. เตรียมเอาผิด หญิงแย้- นนทพร ธีระวัฒนสุข หลังโพสต์ข้อความโฆษณาเกิดจริง ครีมขาวใส

ภายใน 3 วัน โดยเจ้าตัวได้ออกมาชี้แจงว่าได้รับรีวิวสินค้าตัวนี้จริง แต่เนื้อหาไม่ได้มีการโฆษณาเกินจริง แต่ท่ีก าลัง

เป็นประเด็น เพราะลูกค้ามีการน ารูปของตนเองไปตัดเอาค าโฆษณาต่างๆ มาใส่เองโดยไม่ได้ขออนุญาต ถ้าทาง อย.

ติดต่อมาก็พร้อมจะน าหลักฐานไปยืนยันความบริสุทธ์ิ 

 

กรุงเทพธุรกิจ 

แอพฯดูแลผู้สูงอายุ 
  -เสนอข่าว นางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ (อผส.) เปิดเผยร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความ

ร่วมมือทางวิชาการการน าดิจิทัลมาใช้พัฒนางานเพื่อผู้สูงอายุ กับกรมการแพทย์ และส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจ

ดิจิทัล โดยเป็นความร่วมมือในการท างานแบบบูรณาการร่วมกัน เพื่อสร้างสังคมคุณภาพท่ีท่ัวถึง เท่าเทียม ด้วย

เทคโนโลยีดิจิทัล บูรณาการชื่อมโยงและเผยแพร่ข้อมูลสุขภาพของผู้สูงอายุ/ผู้ป่วย ด้วยการพัฒนาต่อยอด

แอพพลิเคชั่น หรือบริการรูปแบบใหม่ มีการพัฒนาโรงพยาบาลน าร่องในพื้นท่ีต้นแบบ 6 แห่ง คือ รพ.เมตตาประชา

รักษ์ สถาบันทรวงอก สถาบันโรคผิวหนัง สถาบันทันตกรรม สถาบันประสาทวิทยา และสถาบันมะเร็งแห่งชาติ เพื่อให้

โรงพยาบาล ชุมชนและบ้าน ท างานเชื่อมโยงกัน เพื่อให้ลูกหลานดูแลพ่อแม่หรือญาติผู้ใหญ่ ท่ีอยู่ห่างไกลกันได้ดีขึ้น 

 

กรุงเทพธุรกิจออนไลน ์
ช่วงตรุษจีนเก็บอาหารไว้นาน เสี่ยงปนเปื้อน 

   -เสนอข่าว นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค เตือนประชาชนช่วงตรุษจีน เตรียมท้ังรถและ

คนให้พร้อมก่อนวัน ดังนี้ 1.วางแผนการเดินทาง ตรวจเช็คสภาพของรถให้พร้อมใช้งาน 2.ไม่ดื่มเครื่องดื่ม

แอลกอฮอล์ทุกชนิด 3.คนขับต้องพักผ่อนให้เพียงพอ ไม่ทานยาท่ีท าให้ง่วง 4.ขับรถด้วยความ 5.คาดเข็มขัดนิรภัยทุก

ครั้ง ทุกท่ีนั่ง 6.สวมหมวกนิรภัยทุกครั้งขณะขับขี่รถจักรยานยนต์ท้ังคนขับและคนซ้อนท้าย และ 7.ไม่ขับรถเร็วเกิน

กว่ากฎหมายก าหนด และปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด นอกจากนี้ระวังอาหารท่ีเก็บไว้นาน เสี่ยงปนเปื้อนจาก

เชื้อแบคทีเรีย แนะตรวจรูป สี กลิ่น รส อุ่นร้อนอาหารก่อนรับประทาน 

 

ข่าวสด 

ยามะเร็ง-สมุนไพร 

  -เสนอข่าว นพ.โสภณ เมฆธน ประธานกรรมการองค์การเภสัชกรรม กล่าวถึงทิศทางการด าเนินงานของ อภ .ใน

อนาคต ว่า มีโครงการส าคัญ 3 โครงการ ได้แก่ 1.โครงการวิจัย พัฒนาและก่อสร้างโรงงานผลิตยารักษาโรคมะเร็ง 

เพื่อผลิตยารักษาโรคมะเร็งได้ด้วยตนเองขึ้นในประเทศ คาดว่าจะท าให้ราคายาลดลง ถึง 50 เปอร์เซ็นต์  
   2.โครงการก่อสร้างโรงงานผลิตยารังสิตระยะท่ี 2 ท่ี อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี ใช้งบฯ 5,607 ล้านบาท ซึ่งอยู่ระหว่าง

น าเสนอคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ 

   3.แผนสร้างนวัตกรรมและผลิต ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร" เพื่อความม่ันคง ม่ังคั่งและยั่งยืนทางด้านยา และ

ผลิตภัณฑ์สุขภาพจากสมุนไพร โดยมุ่งวิจัย พัฒนาและผลิตผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร และกลุ่มยาสมุนไพรท่ีใช้ในการ

ดูแลสุขภาพขั้น พื้นฐานของประชาชน โดยจะจัดซื้อและติดตั้งเครื่องจักรมูลค่าประมาณ 77 ล้านบาท เพื่อติดตั้งใน

โรงงานผลิตเภสัชเคมีภัณฑ์ท่ีก าลังจะก่อสร้างเสร็จในกลางปีนี้ 

 

มติชน 

ตรวจค้นคลินิกท าแท้ง 

  -เสนอข่าว กรณีพนักงานเก็บขยะเทศบาลเมืองหัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ พบซากเด็กทารก 4 ซาก ใส่ถุงด าท้ิงในถัง

ขยะถูกข้างร้านเซเว่น อีเลฟเว่น  ล่าสุด ผกก.สภ.หัวหิน น าก าลังพร้อมหมายค้น เข้าค้นเป้าหมาย 4 จุด เพื่อหา

พยานหลักฐาน ประกอบด้วย 1.คลินิก "ศรีสมัยการแพทย์" ของ พญ.ศรีสมัย เชื้อชาติ แพทย์แผนกเวชกรรมและสูติ

นารี รพ.หัวหิน  2.บ้านพัก พญ.ศรีสมัย ที่ชุมชนรวมสุข 3.บ้านพักของพญ.ศรีสมัย ภายในบ้านถ้ ารีสอร์ทท่ี ต.ทับใต้ 

และ 4.ท่ีพักบุรุษพยาบาลที่เป็นพนักงานประจ าคลินิกดังกล่าว หลังจากนี้จะเชิญ พญ.ศรีสมัยไปให้ปากค ากับพนักงาน

สอบสวนในฐานะพยาน เบ้ืองต้นยังไม่ตกเป็นผู้ต้องหา ส าหรับหญิงสาวท่ีมาท าแท้งท้ัง 4 ราย ยังไม่ทราบว่าใคร 

ขณะนี้อยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐาน 

 

ส านักข่าว ไอเอ็นเอ็น 
ทุจริตเบิกเงินศูนย์ฯคนไร้ที่พ่ึงจ.ขอนแก่น 

   -เสนอข่าว พล.อ.อนันตพร กาญจนรัตน์ รมว.พัฒนาสังคมฯ กล่าวถึงการทุจริตเบิกเงินในศูนย์คุ้มครองคนไร้ท่ีพึ่ง 

จ.ขอนแก่น ว่า พม.มีการสอบสวนคู่ขนานกันไป เช่นเดียวกับ ป.ป.ท. สตง. ท่ีมีการสอบสวน หากผลสอบออกมาว่า

ใครท าผิดจะต้องมีการลงโทษโดยเร็ว  
    -นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าฯขอนแก่น เปิดเผยว่า มีค าสั่งให้ สสจ. ขอนแก่น เข้าตรวจสอบข้อมูล โดยเฉพาะ อส

ม. ท่ีปรากฏรายชื่อตามข้อมูลท่ี ป.ป.ท. ได้สรุปส านวนในชั้นต้น โดยในเอกสารหลักฐานตามแนวทางการสอบสวนพบ



                                                             สรุปข่าววันท่ี 16 กุมภาพันธ์ 2561 5 
สื่อ ประเด็นข่าว 

มีบัญชีรายชื่อ อสม.และผู้ท่ีเก่ียวข้องกว่า 2,000 ราย วงเงินรวมกว่า 6.9 ล้านบาท สสจ.จะน ารายชื่อผู้ท่ีได้รับเงิน

สงเคราะห์ผู้ยากไร้ รวมท้ัง อสม.ท่ีรบัผิดชอบ มาตรวจสอบเป็นรายบุคคล โดยจะต้องรู้ผลภายใน 7 วัน 

 

มติชน 

 

ปัญหาหมอกควัน 

  -เสนอข่าว กรมอนามัย ร่วมกับ สสจ.พะเยา จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การเตรียมการด้านสาธารณสุขรองรับ

ผลกระทบต่อสุขภาพจากภาวะหมอกควัน ในระดับพื้นท่ีภาคเหนือท้ั ง 9 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ เชียงราย 

แม่ฮ่องสอน ล าปาง ล าพูน แพร่ น่าน ตาก และพะเยา ท่ีโรงแรมวีซี โฮเต็ล อ.ดอกค าใต้ จ.พะเยา เพื่อแลกเปลี่ยน

ประสบการณ์การด าเนินงาน แนวทางปฏิบัติท่ีดี 

 พบแหล่งน  าผุดใต้ดิน ชาวบ้านเช่ือเป็นน  าศักดิ์สิทธิ์ 

มติชนออนไลน ์   -เสนอข่าว ท่ีบริเวณวังถ้ า บ้านดอนจันทร์ หมู่ 4 ต.นามะเขือ อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์ นางสมประสงค์ สุพัฒนาพงษ์ 

นายกเทศมนตรีต าบลนามะเขือ ได้น าสื่อมวลชนเข้าไปพิสูจน์ปรากฏการณ์มหัศจรรย์น้ าผุดจากใต้ดิน ไหลออกมาตาม

ซอกชั้นหินซึ่งไหลมานาน เป็นแหล่งน้ าสะอาดท่ีชาวบ้านได้อาศัยด่ืมกินมาตั้งแต่สร้างหมู่บ้าน     โดยแหล่งน้ าผุดวังถ้ า 

บ้านดอนจันทร์ อยู่ห่างจากเส้นทางหลักประมาณ 800 เมตร ทางเข้าเป็นถนนลูกรัง รอบๆ พื้นท่ี มีป่าไผ่และต้นไม่

ใหญ่ปกคลุมท่ัวบริเวณ โดยชาวบ้านได้น าท่อพลาสติกพีวีซีเชื่อมต่อไปยังทางน้ า เพื่อสะดวกกับชาวบ้านท่ีน าถังน้ า ขวด 

และภาชนะต่างๆ เข้ามารองน้ า บางรายเอาไว้ดื่มกิน บางรายก็มีความเชื่อเรื่องความศักดิ์สิทธ์ิเอาไปรักษาโรคบ้าง เป็น

ความเชื่อส่วนบุคคล ขณะท่ีในหมู่บ้านและเทศบาลไม่หวงห้ามใดๆ เพราะน้ าที่นี่มีปริมาณมากและไหลตลอดท้ังปี 
   ด้าน ว่าที่ร้อยตรีธีระพล โชคน าชัย นายอ าเภอสหัสขันธ์ กล่าวว่า จากการเข้าไปส ารวจเบ้ืองต้นพบว่าแหล่งน้ าผุดมี

มาแต่ช้านาน เป็นน้ าที่ผุดข้ึนมาจากใต้ดินผ่านชั้นหินต่างๆ ประกอบกับพื้นท่ีโดยรอบมีต้นไม้ใหญ่ ป่าไผ่ และล าห้วย

ยาง ยิ่งท าให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ ส่วนด้านความเชื่อก็ไม่สามารถห้ามได้ แต่จะต้องสร้างความเข้าใจกับชาวบ้าน 

ท้ังนี้ ทางอ าเภอได้เชิญผู้เชี่ยวชาญด้านธรณีวิทยา เตรียมเข้าส ารวจในพื้นท่ีน้ าผุดวังถ้ า บ้านดอนจันทร์แล้ว ขณะท่ีใน

ระยะยาวจะมีแผนพัฒนาให้เป็นแหล่งน้ าให้กับชาวบ้านได้ใช้อุปโภคบริโภค และแก้ปัญหาภัยแล้งในพื้นท่ี 

 

เว็บไซต ์sanook.com 

นร.ป่วยไข้หวัดใหญ่ 

  -เสนอข่าว นักเรียนโรงเรียนเทศบาล 3 (บุญทวงค์อนุกูล) จ.ล าปาง ป่วยเป็นไข้หวัดใหญ่ 98 คน มีอาการป่วยเป็น

ไข้หวัด ส่วนมากเป็นไข้หวัดใหญ่ มีอาการตัวร้อน หน้าแดง ไอ จาม มีน้ ามูกไหล และจากการตรวจจากแพทย์ พบเป็น

ไขห้วัดสายพันธ์ุ A ไม่ไช่ไข้หวัดใหญ่ H1N1 แต่อย่างใด ด้านผู้อ านวยการสั่งปิดเรียน 2 วัน พร้อมเร่งท าความสะอาด

ฆ่าเชื้อทุกห้องเรียน 

 ไข้หวัดนก H7N4 

คมชัดลึก ไทยโพสต์ 

โพสต์ทูเดย์ 
-เสนอข่าว คณะกรรมาธิการวางแผนครอบครัวและสาธารณสุขแห่งชาติของจีน ระบุว่า ตรวจพบเชื้อไวรัสไข้หวัดนก

สายพันธ์ H7N4  ในสตรีอายุ 68 ปี อยู่ในมณฑลเจียงซู    ทางภาคตะวันออกของประเทศ โดยหญิงคนดังกล่าวมี

อาการป่วยตั้งแต่ 25 ธ.ค. 2560 และเข้ารับการรักษาตัวในรพ. ล่าสุดหายป่วยแล้ว ขณะท่ีทางการฮ่องกงออก

ประกาศเตือนพลเมืองของตัวเองให้ใช้ความระมัดระวังหากต้องเดินทางไปยังประเทศจีนท่ามกลางเทศกาลวันตรุษจีน 

 


